

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน หากลูกต้องการที่จะทำให้สติปัญญาของลูกละเอียดอ่อน จงอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว เป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์และสะอาดอย่างต่อเนื่อง
- คำถาม:** ปัจจุบัน ผู้คนสูญเสียเวลาและเงินทองของพวกเขาไปอย่างไร?
- คำตอบ:** เมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างกายของเขา พวกเขาใช้เงินหลายอย่างมากสำหรับผู้นั้น เมื่อดวงวิญญาณได้ละร่างของเขาและจากไป ร่างกายนั้นก็ไม่มีค่าใดๆ และเหตุนี้เองไม่ว่าพวกเขาจะทำสิ่งใดเพื่อผู้นั้น พวกเขา ก็เพียงแต่สูญเสียเงินทองและเวลาของพวกเขาไปเท่านั้น

โอมชานติ พ่อทางจิตหนึ่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต ผู้นี้(บราห์มา)เองก็พูดสิ่งเดียวกันด้วย เป็นพ่อหรือดาต้าที่กำลังพูด ดาตานั้นก็จะพูดด้วยเช่นกันว่าพ่อทางจิตกำลังพูดความรู้นี้ของอดีต ปัจจุบันและอนาคตแก่ลูกๆ ในความเป็นจริง, สิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ยุคทองจนสิ้นสุดยุคเงินนั้นคือสิ่งหลัก ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมากมายและใครที่มาลา ในยุคทองแดงและยุคเหล็ก ไม่มีประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในยุคทอง และยุคเงิน แต่มีประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของทุกสิ่งอื่น พวกเขาแสดงว่าเหล่าเทพเคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายแสนปีที่แล้ว นั่นคือการไม่รู้คิดที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกเองเคยไม่รู้คิดในหนทางที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานั้นลูกเข้าใจเล็กน้อย ลูกบางคนก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งใดแม้แต่กระทั่งในขณะนี้ มีอีกมากมายที่ต้องเข้าใจ พ่อได้อธิบายคำยกย่องของอาบูกแก่ลูกแล้ว ลูกควรจะคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ สิ่งนี้ควรเข้าไปอยู่ในสติปัญญาของลูกขณะที่ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี้ เมื่อใดที่ได้มีการสร้างวัดดิวาตา อนุสรณ์ของลูก และหลังจากนั้นอีกก็ปีที่ได้มีการสร้างสิ่งนั้นขึ้น? พวกเขาพูดว่าวัดลูกสร้างขึ้นเมื่อ 1250 ปีที่แล้ว ดังนั้นอีกกี่ปีที่เหลืออยู่? เหลืออยู่ 3750 ปี ดังนั้นพวกเขาจึงได้สร้างอนุสรณ์ของเวลาปัจจุบันและอนุสรณ์ของดินแดนสุขาวดีด้วยเช่นกัน มีการแข่งขันแม้กระทั่งระหว่างวัด พวกเขาไม่เคยสร้างวัด แต่ละวัดนั้นก็ดีกว่าอีกวัดหนึ่ง ในเวลานี้พวกเขาไม่มีแม้แต่เงินทองที่จะสร้างวัดเหล่านั้น เคยมีความมั่งคั่งอยู่มากมายและดังนั้นพวกเขาจึงได้สร้างวัดโสมนาถที่ใหญ่โตเช่นนั้น พวกเขาไม่สามารถสร้างวัดเช่นนั้นได้ในเวลานี้ แม้พวกเขาสร้างสิ่งต่างๆ เช่นนั้นในอัคราลาฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนั้นก็ไร้ประโยชน์ มนุษย์นั้นอยู่ในความมืด การทำลายล้างจะมาแม้กระทั่งก่อนที่พวกเขาจะสร้างเสร็จ ไม่มีใครรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ พวกเขาทุบทำลายและแล้วสร้างอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง พวกเขาได้รับเงินเพื่อสิ่งไม่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และทั้งหมดนั้นก็สูญเปล่าไปอย่างต่อเนื่อง เป็นการสูญเสียเวลา สูญเสียเงินทอง และสูญเสียพลังงาน เมื่อผู้คนตายพวกเขาก็สูญเสียเวลาไปอย่างมากมาย เรานั้นไม่ได้ทำสิ่งใด ดวงวิญญาณได้จากไป ดังนั้นหนัง(ร่าง)นั้นจะมีประโยชน์ใดเล่า? เมื่อถูกลอกคราบของมัน คราบนั้นมีค่าใดๆ ไหม? ไม่มีค่าใดๆ เลย ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาให้คุณค่ากับหนัง พวกเขากราบไหว้บูชาภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตอย่างมาก อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดหรืออย่างไรที่พวกเขาได้มา นั่นก็ถูกเรียกว่ากราบไหว้บูชาวัตถุธาตุ พวกเขากราบไหว้บูชาวัตถุธาตุทั้งห้าอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง เพียงแต่คิดว่า: ลักษณะและนารายณ์เคยปกครองในยุคทอง พวกเขาก็ได้จบสิ้นช่วงชีวิตของ 150 ปีของพวกเขาและแล้วก็ละร่างของเขา และก็เท่านั้นเอง และแล้วร่างกายนั้นก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ ร่างนั้นจะมีค่าใดเล่าที่นั่น? ดวงวิญญาณได้จากไปแล้ว และมีการส่งมอบร่างกายนั้นให้กับสัปพะเทร่อ และพวกเขาก็เพียงแต่เผาร่างนั้นตามขนบธรรมเนียมประเพณี พวกเขาจะไม่เก็บซี้เค้าเหล่านั้นและโปรยซี้เค้าเหล่านั้นในทุกหนแห่งเพื่อหาชื่อเสียง ไม่เลย! ที่นี้พวกเขาทำมากมาย พวกเขาเลี้ยงพราหมณ์ และทำสิ่งอื่นๆ มากมายอย่างยิ่ง ไม่มีสิ่งใดเหล่านี้เกิดขึ้นที่นั่น และแล้วร่างกายนั้นก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ พวกเขาเพียงแต่เผาร่างและก็เพียงแต่รูปภาพเท่านั้นที่หลงเหลืออยู่ และนั่นก็ไม่สามารถเป็นภาพที่ถูกต้องแม่นยำ รูปบูชาที่เป็นหินของอดีตเทพนั้นก็ไม่ได้เป็นภาพลักษณ์ที่ถูกต้อง สัญลักษณ์นั้นถูกทำขึ้นมาจากหินตั้งแต่เวลาที่พวกเขาได้เริ่มทำการกราบไหว้บูชา ผู้ที่จริงแท้ที่เคยมีชีวิตอยู่ก็ถูกเผาและจบสิ้นไปแล้ว และแล้วพวกเขาก็ได้สร้างสัญลักษณ์เหล่านั้นขึ้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ลูกต้องพิสูจน์คำยกย่องของอาบูกอย่างดีมาก ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี้ เป็นที่นี้ที่พ่อทำให้ทั้งโลกเป็นสวรรค์จากนรกด้วยเช่นกัน ดังนั้นนี่คือสถานที่จาริกแสวงบุญสูงสุดในเวลานี้พวกเขาไม่ได้มีศรัทธามากเช่นนั้น พวกเขามีเพียงศรัทธาในชีวาเดียว ที่ใดก็ตามที่ลูกไป, จะมีวิตของชีวาที่นั่นอย่างแน่นอน พวกเขามีวัดชีวาที่อมานาถ พวกเขาพูดว่า ชางก้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวของความเป็นอมตะแก่ปาวรตี ไม่มีเรื่องของเรื่องราวทางศาสนาที่นั่น ผู้คนไม่ได้มีสำนึกใดๆ เลย! เวลานั้นลูกเริ่มมีความรู้สึกบางอย่างแล้ว แต่ลูกรู้สิ่งใดก่อนหน้านั้นไหม? เวลานั้นบาบากำลังยกย่องอาบูกอย่างมาก ในบรรดาการจาริกแสวงบุญทั้งหมด นี่คือการจาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บาบาอธิบายอย่างมาก แต่สิ่ง

นั้นควรจะอยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ผู้เป็นที่รักเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันมีสำนักที่เป็นร่างอย่างมากมาย ความรู้มากมายนี้เป็นที่ต้องการ ต้องมีการทำให้ละเอียดอ่อนขึ้นอย่างมาก ในปัจจุบันแทบจะไม่มีใครสามารถมีโยคะ พร้อมกับโยคะ ความรู้นี้ก็เป็นที่ต้องการด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าลูกเพียงแต่ต้องอยู่ในโยคะ ความรู้นี้เป็นที่ต้องการในโยคะอย่างแน่นอน ในเดลีพวกเขาได้ให้ชื่อ “ญาณ วิญาณ บาวัน” แก่อาคาร แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ญาณ วิญาณ เป็นเพียงเรื่องของ 1 วินาที ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข อย่างไรก็ตามผู้คนไม่ได้มีปัญญาใดๆ เลย พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น มีชั้นยาสซีที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเช่น ชินมาญานันดา ฯลฯ ผู้ที่ได้ถ่ายทอดก็ตะและพวกเขาก็ยังคงมีสาวกมากมาย กูรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคือพ่อผู้เดียว กูรูนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าพ่อและครู ผู้หญิงนั้นก็ไม่มีสามีอีกคนหนึ่ง และดังนั้นก็ไม่ควรจะมีกูรูอีกผู้หนึ่งเช่นกัน เมื่อลูกมีกูรูเขาก็ต้องปลดปล่อยลูกจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นแล้วเหตุใดจึงต้องอาศัยกูรูอื่นเล่า? เพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้เดียวเท่านั้นคือสัจกูรู ท่านคือผู้เดียวที่ปลดปล่อยทุกคนจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามมีผู้คนมากมายที่ไม่เข้าใจสิ่งต่างๆ เหล่านี้เลย พ่อได้อธิบายแล้วว่าอาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้น และดังนั้นจะเป็นสิ่งที่ต่างลำดับกันไป บางคนก็ไม่เข้าใจแม้เพียงน้อยนิดที่สุด นั่นก็เป็นบทบาทของพวกเขาในละคร ครูสามารถเข้าใจและผ่านร่างผู้คนที่ท่านอธิบายก็สามารถรู้ด้วยเช่นกัน หัวน้ำตาลนั้นก็รู้และถูกที่ใส่หัวน้ำตาลนั้นก็รู้ ซึ่งพบาถูกเรียกว่าหัวน้ำตาล(สาระ) ท่านรู้ถึงสภาพของทุกคน ท่านสามารถเข้าใจจากการศึกษาของแต่ละคนว่าพวกเขาได้ศึกษาเล่าเรียนมากเพียงไร และพวกเขาได้ทำงานรับใช้มากเพียงไร และมากเพียงไรที่ลูกแต่ละคนกำลังทำให้ชีวิตของลูกมีคุณค่าในงานรับใช้ของบาบา ไม่ใช่ว่าบราห์มาได้กลายเป็นลักษมีและนารายณ์เพราะท่านเพียงแต่ละที่ในบ้านและครอบครัวของท่าน ท่านก็ได้ทำความเพียรพยายามด้วยเช่นกัน ความรู้ที่สูงส่งอย่างมาก หากใครบางคนไม่เชื่อฟังพ่อ เขานั้นก็เปลี่ยนเป็นหินอย่างสมบูรณ์ บาบาได้อธิบายแล้วว่านี่คือท้องพระโรงของอินทรา ซึ่งพบากำลังโปรยน้ำฝนของความรู้นี้ หากใครบางคนไม่เชื่อฟังท่าน ก็มีการอ้างไว้ในคัมภีร์ว่าบุคคลนั้นได้กลายเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นหิน เหตุนี้เองบาบาจึงเฝ้าแต่เขียนถึงทุกคน จระมัดระวังก่อนที่จะนำใครบางคนมากับลูก ไม่ควรจะเป็นว่าผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ที่ห้องแวนิกิเลสมาและนั่งที่นี้ ในกรณีนั้นครุบราห์มินผู้ที่นำพวกเขามากก็จะถูกตำหนิสำหรับสิ่งนั้น ลูกไม่ควรจะนำใครเช่นนั้นมาที่นี้ เป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวง พ่อนั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านให้อำนาจในการปกครองโลกแก่ลูก และดังนั้นลูกควรจะมีเคารพนับถืออย่างมากมายต่อท่าน ผู้คนมากมายก็เฝ้าแต่จดจำเพื่อนฝูงและญาติมิตรของพวกเขา พวกเขาไม่ได้มีการจดจำระลึกถึงพ่อ พวกเขาสะอึกอยู่ข้างในอย่างต่อเนื่อง พ่ออธิบาย: นี่คือโลกที่เป็นเช่นปีศาจ ในเวลานี้โลกที่สูงส่งกำลังถูกสร้างขึ้น: นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเรา เราต้องกลายเป็นเหมือนกับลักษมีและนารายณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพใดก็ตาม, ลูกก็รู้ถึงประวัติชีวิตของพวกเขาทั้งหมด มีการทำความเพียรพยายามอย่างมากมายเพื่อที่จะอธิบายแก่ผู้คน ลูกเองก็จะคิดว่าผู้หนึ่งผู้นี้ดีและฉลาด และผู้นี้ไม่ได้เข้าใจสิ่งใดเลย อย่างไรก็ตามไม่ว่าลูกคนใดได้รับความรู้ไปมากเพียงไรก็ตาม ลูกกำลังทำงานรับใช้ตามนั้น สิ่งหลักคือพระเจ้าแห่งกิตะ นี่คือนักบวชของเทพแห่งสุริยวงศ์เท่านั้น ไม่ได้มีคัมภีร์ที่แตกต่างกันและไม่ได้มีคัมภีร์ที่แตกต่างกันสำหรับบราห์มินเช่นกัน ประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจอย่างมาก หากใครบางคนตกลงไปสู่อิเลศขณะที่กำลังก้าวไปในหนทางของความรู้ ความรู้ก็ไหลออกไป ผู้ที่ดีมากที่ห้องแวนิกิเลสและแล้วจะกลายเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นหิน ต้องอาศัยความเข้าใจที่ดีมาก ลูกต้องเดี่ยว(ไตร่ตรอง)สิ่งใดก็ตามที่พ่ออธิบายแก่ลูก เป็นสิ่งที่ง่ายอย่างยิ่งสำหรับลูกที่นี้ เพราะลูกไม่ได้มีธุรกิจทางโลกใดๆ ความปั่นป่วนใด ฯลฯ ที่นี้ เมื่ออาศัยอยู่ข้างนอกก็มีความวิตกกังวลอย่างมากมายเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง ฯลฯ มายากี่นาพาพูมาอย่างมากมาย มีเพียงสันโดษที่นี้ พ่อก็ยังคงดลใจลูกให้ทำความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง บาบานี้ก็เป็นผู้เพียรพยายามด้วยเช่นกัน เป็นพ่อที่กำลังดลใจลูกให้ทำความเพียรพยายาม ลูกต้องไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้สำหรับสิ่งนี้ พ่อกำลังนั่งที่นี้กับลูกๆ เพียงผู้ที่ได้ให้ทั้งนี้ของพวกเขาเท่านั้นที่กล่าวได้ว่ามีค่าต่องานรับใช้ ผู้ที่สะอึกนั้นก็สร้างความสูญเสียมากมายอย่างต่อเนื่อง และยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาทำให้งานรับใช้เสียหาย พวกเขาสร้างอุปสรรค ลูกรู้ว่าผู้ที่ได้กลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีนั้นก็จำเป็นต้องมีสาวใช้และคนรับใช้ด้วยเช่นกัน พวกเขาเองนั้นก็ไปจากที่นี้เช่นกัน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับวิธีการศึกษาเล่าเรียน ร่างนี้ต้องละร่างในความสุข ไม่มีเรื่องของความทุกข์ ลูกได้รับเวลาที่จะทำความเพียรพยายามแล้ว ความรู้นี้เป็นเพียงเรื่องของ 1 วินาที ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกได้รับมรดกจากชีพบาบา หากลูกได้ยินความรู้นี้เพียงเล็กน้อยและจดจำชีพบาบา ลูกก็สามารถไปที่นั่น ปวงประชามากมายถูกสร้างขึ้น อาณาจักรสุริยวงศ์และจักรวรรดิของเรา กำลังมีการก่อตั้งขึ้นที่นี้ ถ้าหลังจากที่เป็นของพ่อ ลูกเป็นเหตุของการประณามก็จะมีระส่ำระสายนั้นอย่างมากมาย ลูกนั้นได้ไปสู่อันบึงของนรกอย่างสมบูรณ์ บาบาได้อธิบายแล้วว่า ผู้ที่ได้ทำให้ตนเองเป็นที่กราบไหว้บูชาจะได้รับบริการเรียกว่าเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาได้อย่างไร? เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน และผู้เดียวที่ให้ประโยชน์แก่ทุกคน ผู้คนไม่แม้จะเข้าใจความหมายของความสงบ พวกเขาคิดว่าการทำปรานายามะ(การฝึกการหายใจ) ฯลฯ ในหะฐะโยคะ ฯลฯ นั้นเป็นความสงบ นั่นก็อาศัยความเพียรพยายาม

อย่างมากด้วย สมองของบางผู้คนนั้นก็ถูกทำลายด้วยสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน ไม่มีใครได้มาซึ่งการบรรลุผลใดๆ เลย นั่นคือความสงบชั่วคราว เช่นที่พวกเขาพูดว่าความสุขนั้นชั่วคราวและเหมือนกับมูลก ดังนั้นความสงบนั้นก็เหมือนกับมูลกด้วย นั่นเป็นไปสำหรับช่วงเวลาชั่วคราว พอให้ทั้งความสงบและความสุขแก่ลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด บางคนจะคงอยู่ในดินแดนแห่งความสงบจนถึงเวลาสุดท้าย ตามบทบาทของพวกเขา พวกเขาจะไม่สามารถเห็นความสุขมากมายนัก สถานภาพที่นั่นก็จะตามลำดับกันไปด้วยเช่นกัน แม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นสาวใช้และคนรับใช้ พวกเขาจะไม่สามารถหาทางเข้ามาภายในได้ พวกเขาจะไม่สามารถแม้จะได้เห็นศรีกฤษณะ ทุกคนนั้นจะมีประสาทราชวังของตนเอง จะมีเวลาที่กำหนดไว้ที่จะได้เห็นเขา ยกตัวอย่าง เมื่อพระสันตะปาปามา ผู้คนมากมายก็ไปเพื่อจะได้เห็นพระสันตะปาปาเพียงแว็บเดียว หลายต่อหลายคนเช่นนั้นที่มีอิทธิพลอย่างมากมายจะปรากฏตัว ผู้คนนับแสนจะไปเพื่อจะได้เห็นพวกเขาเพียงแว็บเดียว ลูกจะสามารถเห็นชีพบบาเพียงแว็บเดียวที่นี้ได้อย่างไร? นี่คืองานที่จะต้องเข้าใจ เวลานี้โลกนั้นจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่านี่คือสถานที่การจาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด? บางทีมีวัดอื่นที่เป็นเหมือนกับวัดดิวาลาที่อยู่ใกล้ๆ ด้วย ลูกควรจะไปและดูพวกเขาด้วย และดูว่าพวกเขาได้สร้างวัดเหล่านั้นอย่างไร ไม่มีความจำเป็นที่จะให้ความรู้แก่พวกเขา และแล้วพวกเขาก็จะเริ่มที่จะให้ความรู้ของพวกเขาแก่ลูก ผู้คนให้คำแนะนำ: ลูกควรจะทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าใครที่กำลังสอนลูก สิ่งนั้นต้องการความเพียรพยายามที่จะอธิบายให้แต่ละคนเป็นการเฉพาะตัว มีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนี้ด้วย เคยมีคำกล่าวที่ว่า สิ่งโตได้มาแล้ว สิ่งโตได้มาแล้ว... ลูกเองก็พูดว่าความตายนั้นเกือบจะมาถึงที่นี้แล้ว และพวกเขาก็ไม่เชื่อลูก พวกเขาคิดว่ายังคงมี 40,000 ปีที่หลงเหลืออยู่ ดังนั้นความตายจะสามารถมาได้ได้อย่างไร? อย่างไรก็ตาม, ความตายต้องมาและจะพาทุกคนไปอย่างแน่นอน ไม่มีขย่ะใดๆ ที่นั่น มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างวัวที่นี้และวัวที่นั่น ศรีกฤษณะนั้นก็ไม่ได้ป้อนหญ้าว่า บางทีเขาเหล่านั้นอาจจะได้รับนมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขย่ะทั้งหมดนั้นควรอยู่ไกลห่างจากเขา เขาเหล่านั้นจะไม่มีขย่ะอยู่หน้าบ้านของเขา มีความสุขที่ไร้ขีดจำกัดที่นั่น เวลานี้ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ ลูกๆ ดิๆ หลายคนนั้นก็ได้ออกจากศูนย์ บาบานั้นก็พึงพอใจที่ได้เห็นพวกเขา ดอกไม้ก็ได้ปรากฏขึ้นตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่พวกเขาทำ ผู้ที่เป็นดอกไม้ก็คิดว่าตนเองเป็นดอกไม้ ในเดลิด้วย ลูกๆ ทำงานรับใช้มากมายทั้งวันทั้งคืน ความรู้นี้สูงส่งอย่างยิ่งด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านั้นลูกไม่รู้สิ่งใด เวลานี้ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก บาบามีได้รับข่าวทั้งหมด ท่านเล่าข่าวของบางคน แต่ไม่ได้เล่าของผู้อื่น เพราะมีคนทรยศอยู่มากมายด้วยเช่นกัน ผู้ที่ชั้นหนึ่งนั้นก็ได้กลายเป็นคนทรยศด้วยเช่นกัน แม้แต่ผู้ที่ชั้นสามนั้นก็กลายเป็นคนทรยศ พวกเขาได้รับความรู้นี้เล็กน้อยและแล้วพวกเขาก็คิดว่าตนเองนั้นเป็นบาบาชองชีพบบา! พวกเขาไม่ได้มีการตระหนักรู้ใดๆ เลยว่าใครกำลังให้ความรู้แก่พวกเขา อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเองของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ลูกต้องให้ความเคารพนับถือต่อพ่อเป็นอย่างมาก ผู้ที่ให้อำนาจในการปกครองโลกแก่ลูก ทำให้ชีวิตของลูกมีค่าโดยการทำงานรับใช้ของพ่อ ให้ความใส่ใจต่อการศึกษาอย่างเต็มที่
2. ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ที่ลูกได้รับจากพ่อ อย่าได้กลายเป็นอุปสรรค อย่าได้ทำให้งานรับใช้เสียหาย อย่าได้กลับมาหยิ่งยโส

พร: พร: ขอให้ลูกได้รับคะแนนที่พ่อต้องการให้ลูกมีในทั้งสี่วิชาและกลับมาตั้งอยู่บนบัลลังก์หัวใจ ลูกๆ ที่ได้คะแนนที่ดีในทั้งสี่วิชาตั้งแต่ต้นจนจบและสอบผ่านด้วยอันดับที่ดีลูกกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่สอบผ่านด้วยเกียรตินิยม อย่าให้เป็นเช่นนั้นที่ในระหว่างนั้นคะแนนของลูกอยู่ในระดับต่ำและแล้วลูกต้องทดแทนสำหรับสิ่งนั้น ผู้ที่ได้รับคะแนนที่พ่อต้องการให้ลูกมีในทั้งสี่วิชาสามารถนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจได้ พร้อมกับสิ่งนั้น ผู้ที่ได้รับความรักจากทุกคนโดยทุกคนในโลกบราห์มิน ผู้ที่ให้ความร่วมมือกับทุกคน และผู้ที่ได้รับความเคารพจากทุกคนกลายเป็นผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจและได้รับบัลลังก์ของอาณาจักร

คติพจน์: ผู้เป็นที่รักเป็นพิเศษมีการเล่นเพลงที่ไม่รู้จักอยู่ในหัวใจของเขาอย่างสม่ำเสมอ: ฉันเป็นของพ่อและพ่อเป็นของฉัน